

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๗๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดสร้างสวนสาธารณะ (หนึ่งตำบล หนึ่งสวนสาธารณะ)

เรียน รองนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม จังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศโดยรวมของประเทศมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกว่าในอดีต สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเนื่องมาจากสภาพธรรมชาติถูกทำลายและมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก ทำให้อากาศร้อนอบอ้าว และประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น หากได้ช่วยกันฟื้นฟูและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้ และสร้างสวนสาธารณะทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ให้กระจายไปทั่วประเทศ ก็จะช่วยลดอุณหภูมิในอากาศลงได้ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้รัฐมนตรีทุกคนสั่งการให้กระทรวง/หน่วยงานในสังกัดสำรวจที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลและยังมีได้ใช้ประโยชน์ พิจารณาความเหมาะสมในการนำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะหรือพื้นที่สันทนาการ หรือพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน

๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) สำรวจที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการ ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และยังมีได้ใช้ประโยชน์จริงเต็มพื้นที่ เช่น กรณีที่ดินของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อขอคืนที่ดินส่วนดังกล่าวโดยประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ เพื่อนำที่ดินเหล่านั้นมาจัดสร้างสวนสาธารณะต่อไป

๓. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดสำรวจพื้นที่ในจังหวัด ซึ่งสามารถนำมาดำเนินการสร้างสวนสาธารณะ หรือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจดังกล่าว โดยในระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นเจ้าภาพประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือในการจัดหาที่ดินว่างเปล่า หรือเชิญชวนให้มีการบริจาคที่ดินเพื่อการนี้ โดยพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์เพื่อการดังกล่าวไม่ควรจะอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน และรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสร้างสวนสาธารณะแก่ท้องถิ่นดังกล่าวบางส่วนเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ จังหวัด/อำเภอ/ตำบลใดมีความพร้อมในการดำเนินงาน ก็ให้เร่งดำเนินการเป็นโครงการนำร่องไปก่อนได้

๔. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้การรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พิจารณานำที่ดินว่างเปล่าของ รฟม. ที่มีได้ใช้ประโยชน์มาจัดสร้างสวนสาธารณะด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔